

สถาบันวิจัยและพัฒนา บันทึกเทปรายการ “ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา”

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 30 มีนาคม และ 2 เมษายน 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการบันทึกเทปรายการ “ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา” ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ดร.สุรเชษฐ เดชทุ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ มีผลงานที่เข้าร่วมบันทึกเทปจากหน่วยงานระดับคณะ จำนวน 14 ผลงาน ได้แก่ ผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 ผลงาน คณะศิลปศาสตร์ 2 ผลงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 4 ผลงาน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 6 ผลงาน มีกำหนดเผยแพร่ออกอากาศทางสถานี สศทท 15 และ True Vision 200 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป



การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติให้การสนับสนุนโดยให้ปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จำนวน 60 โครงการ งบประมาณ 1,821,500 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)



รองผู้อำนวยการรับรางวัลนวัตกรรมยานยนต์ยอดเยี่ยม

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ดร.สุรเชษฐ เดชทุ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้ารับรางวัล “นวัตกรรมยานยนต์ยอดเยี่ยม” ในหัวข้อ “การจ่ายเชื้อเพลิงร่วมระหว่าง DIESEL+LPG” ซึ่งทำให้ลดการใช้ น้ำมันดีเซลในรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลถึง 66% ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 33 ณ ห้อง Grand Jubilee อิมแพค เมืองทองธานี โดยผู้มอบรางวัลคือ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานบริษัทในเครือกรังค์ปรีซ์ โดยมี ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เป็นประธานในพิธี และบริษัทในเครือกรังค์ปรีซ์ ได้มอบพื้นที่ 108 ตารางเมตร ให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยที่ได้รับรางวัลนี้ร่วมกับบริษัท PSCC จำกัด และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการใช้ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา จึงได้เชิญ ดร.สุรเชษฐ เดชทุ่ง บรรยายให้กับสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปฟังในหัวข้อ “การวิจัยและสร้างเทคโนโลยีการผสมเชื้อเพลิง (DIESEL กับ LPG)” ด้วย



สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินโครงการ การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ครั้งที่ 1)

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินโครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการ บูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง อาหารพื้นบ้าน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาหารพื้นบ้าน และให้ความรู้ด้านประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้าน ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำอาหารประเภทแกง ประเภทต้ม ประเภททอด ประเภทเครื่องจิ้ม ประเภทเส้น อาหารพื้นบ้านจากพืชผักสมุนไพร และการคำนวณคุณค่าทางโภชนาการ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 5 เมษายน 2555 ณ กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือและกลุ่มชุมชนผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 65 คน



คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมจัดแสดงสินค้า OTOP เพื่อพัฒนาสู่สากล

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรร ระดับ 4 – 5 ดาว ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการยกระดับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์สู่สากล ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อผลักดันไปสู่สากล โดยกลุ่มชุมชนในความรับผิดชอบของ มทร.พระนคร ที่เข้าร่วมจัดแสดงฯ ดังกล่าว คือ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองค์รักษ์ จังหวัดอ่างทอง และกลุ่มแม่บ้านเย็บชานบ้านห้วยสาริกา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากรัฐมนตรีทั้งสองกระทรวง ผู้บริหารและผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

